

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6115 - THỨ TƯ NGÀY 15/6/2022 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Góp ý Dự thảo Khung chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng



Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 14/6, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị đề góp ý vào Dự thảo Khung chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và bí thư các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện các đơn vị tư vấn.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác quy hoạch tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất

định, nhất là việc phối hợp cung cấp các thông tin, số liệu, tổng hợp xây dựng định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng góp phần đề xuất các phương án phát triển và xây dựng nội dung quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, đồng bộ. Các cấp, các ngành đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm trong cung cấp thông tin, đề xuất nội dung, tham gia ý kiến góp ý hoàn thiện nội dung quy hoạch.

Để có cơ sở xây dựng Khung chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Phải chống tham ô lãng phí. Phải làm sao cho trong quân đội ta không có tham ô lãng phí. Phải nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Phải nâng cao ý thức tiết kiệm”

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TẠI QUẬN KHU 4, NGÀY 15/6/1957

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967 - 16/6/2022)

55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành



Lãnh đạo tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua TĐBVANTQ năm 2021.

TRANG 4

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính

Nhiều chỉ tiêu trong các lĩnh vực cải cách hành chính trong thời gian đến đã được Tỉnh ủy Lâm Đồng đưa ra cụ thể trong Nghị quyết số 14, hướng đến một chính quyền số, chính quyền điện tử phục vụ dân ngày càng tốt hơn.

TRANG 2

Đổi mới công tác Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

TRANG 5

KINH TẾ

Đơn Dương:

Đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng

TRANG 3

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm



Tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã đề nghị triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh việc phê duyệt, tiến độ và triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

TRANG 7

Hình thành vùng nguyên liệu chè sạch để xuất khẩu

TRANG 3



ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT
Tăng cường phối hợp hiệu quả 3 bên trong giai đoạn hiện nay

TRANG 6

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính

Bài 2: Hướng đến một chính quyền số, chính quyền điện tử

Nhiều chỉ tiêu trong các lĩnh vực cải cách hành chính trong thời gian đến đã được Tỉnh ủy Lâm Đồng đưa ra cụ thể trong Nghị quyết số 14, hướng đến một chính quyền số, chính quyền điện tử phục vụ dân ngày càng tốt hơn.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế, trong 3 năm tới, đến năm 2025, Lâm Đồng cơ bản hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật của tỉnh. Trong đó, cần bổ sung văn bản qui phạm pháp luật trong những lĩnh vực còn thiếu; sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản qui phạm pháp luật không còn phù hợp; phân đấu toàn bộ 100% văn bản qui phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Lâm Đồng cũng cam kết đảm bảo việc tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; các quy định pháp luật được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật nhằm kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để công tác quản lý nhà nước ngày càng nâng cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, định hướng đến năm 2030, Lâm Đồng tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm giúp công chức, viên chức nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả công tác này nhất là những người trực tiếp làm công tác pháp chế của các sở, ban, ngành, công



Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cát Tiên.

chức làm việc tại bộ phận một cửa; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của UBND các cấp theo quy trình luật định, 100% văn bản qui phạm pháp luật được ban hành đúng quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà Tỉnh ủy nhấn mạnh là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Mục tiêu của tỉnh đến năm 2025, cần hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Phân đấu tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã đạt 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết

TTHC trên môi trường điện tử.

Tối thiểu 80% và phân đấu đến tỷ lệ 100% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Tối thiểu 80% và phân đấu đến tỷ lệ 90% TTHC của địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

Định hướng đến năm 2030, tối thiểu 90% và phân đấu 100% TTHC của địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; đồng thời, hoàn thành

việc tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%.

Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đến năm 2025, tinh phân đấu giảm 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Đến năm 2030, tiếp tục giảm thêm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

Trong cải cách chế độ công vụ, trong 3 năm đến, tinh phân đấu xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đến năm 2030, từ 25 - 35% số lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, UBND cấp huyện và tương đương; trên 30% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện và tương đương

có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Phân đấu toàn bộ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

Trong lĩnh vực tài chính công, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phân đấu tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần. Đến năm 2030, phân đấu giảm 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, trong xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, mục tiêu của Lâm Đồng đến năm 2025 tối thiểu 80% và phân đấu toàn bộ 100% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần: tối thiểu 90% và phân đấu 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 50% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Đến năm 2030, toàn bộ 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc cấp huyện và 70% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ có nội dung mật); 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

(CÒN NỮA)

GIA KHÁNH

Góp ý Dự thảo Khung chiến lược...

TIẾP TRANG 1

... Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn, các chuyên gia đã khảo sát thực địa và làm việc cùng các sở, ngành, địa phương xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của từng ngành, địa phương.

Sở Kế hoạch, Đầu tư và đơn vị tư vấn đã triển khai lập quy hoạch theo phương pháp lập song song; đồng thời, các nội dung của Khung chiến lược quy hoạch tỉnh và hoàn thiện dần báo cáo thuyết minh tổng hợp.

Cụ thể, về Khung chiến lược quy hoạch tỉnh, Ban Chỉ đạo và đơn vị tư vấn đã tiếp thu 165 ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương về các nhóm nội dung như: Quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, khung định hướng ưu tiên; kịch bản tăng trưởng, các khâu đột phá và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh; phương án phát triển không gian, lãnh thổ, đô thị, giao thông, sử dụng đất...

Ban Chỉ đạo cũng đã tổ chức 3 hội

nghị để UBND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung cụ thể trong dự thảo và đến nay đã hoàn chỉnh các nội dung theo các kết luận của UBND tỉnh.

Trên cơ sở các định hướng chiến lược từ cấp Trung ương, các nghị quyết phát triển về kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước..., Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó là xây dựng một số các bản đồ chính như: Bản đồ hiện trạng và quy hoạch giao thông; bản đồ hiện trạng và quy hoạch phương án tổ chức không gian và lãnh thổ; bản đồ hiện trạng và quy hoạch các dự án ưu tiên thu hút đầu tư.

Đến nay, số vốn đã giải ngân cho dự án quy hoạch tỉnh là 11,845 tỷ đồng, đạt

20,31% kế hoạch.

Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh thống nhất các nội dung tại Khung chiến lược, Sở Kế hoạch, Đầu tư và đơn vị tư vấn sẽ khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai những nội dung, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các nội dung cụ thể để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Khung chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành và đơn vị tư vấn đã cố gắng phối hợp để xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh trong thời gian qua và hoàn thiện dự thảo báo

cáo Khung chiến lược.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận cũng đã đề nghị một số nội dung trong thời gian tới như: Cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh để đảm bảo kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào các quyết định của Chính phủ, của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy để xây dựng chỉ tiêu trong Khung chiến lược quy hoạch tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tiếp thu các ý kiến góp ý để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo; cần nghiên cứu kỹ và dự báo đúng tình hình thực tế địa phương, xác định được đâu là động lực, mũi nhọn để phát triển; chọn các kịch bản phù hợp để triển khai thực hiện; các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục góp ý để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo cáo Khung chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất...

DUY DANH

Đơn Dương: Đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng

Huyện Đơn Dương có tổng diện tích rừng hơn 40.000 ha; trong đó, rừng phòng hộ chiếm hơn 17.000 ha, rừng sản xuất hơn 23.000 ha. Diện tích rừng của huyện giáp ranh với nhiều địa phương như Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt và Ninh Sơn (Ninh Thuận).. Trong đó có nhiều diện tích đang được bà con nông dân canh tác nương rẫy và sản xuất nông nghiệp. Do vậy, để bảo vệ và tăng độ che phủ của rừng, Đơn Dương đã thực hiện nhiều giải pháp và phương án khác nhau.

Đối với công tác trồng rừng, trong năm 2022, huyện dự kiến trồng 112.000 cây trong tổng số 800.000 cây của giai đoạn 2021-2025. Các loại giống cây được lựa chọn đảm bảo với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương và từng loại rừng khác nhau. Tập trung vào các loại cây lâm nghiệp có độ che phủ cao như: sao, dầu, muông đen, trắc, giáng hương...

Công tác trồng được thực hiện không những trên đất trống, đất trồng nhỏ lẻ mà còn trên các diện tích rừng có mật độ che phủ thấp để tăng chất lượng rừng. Trong đó, số lượng cây được trồng nhiều nhất tập trung vào diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp đang canh tác nông nghiệp, bao gồm cả các vùng đệm sản xuất. Theo ông Đặng Quốc Thái Bình - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, trong năm nay, huyện dự kiến có hơn 20 ha trồng rừng tập

Huyện Đơn Dương đang đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng với mục tiêu tăng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đến năm 2025 đạt trên 60% nhằm nâng cao tác dụng phòng hộ của các khu vực đầu nguồn, giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

trung và trồng hơn 2,6 ha trên diện tích đất lấn chiếm, đất giải tỏa, với các loại cây đa mục đích như thông ba lá, mắc ca...

Để đảm bảo kế hoạch trồng rừng, địa phương cũng chủ động gieo ươm, tích cực chăm sóc các loại cây giống chuẩn bị cho mùa trồng rừng năm nay. Công tác rà soát quỹ đất, kế hoạch chuẩn bị và nguồn nhân lực cơ bản đã hoàn tất. "Hiện, vườn ươm cây giống đang phát triển tốt, đảm bảo tiêu chuẩn trồng rừng theo quy định. Ngay khi có nguồn kinh phí, các đơn vị sẽ triển khai xuống giống ngay, tranh thủ mùa mưa, nhằm giúp cây trồng phát triển tốt, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao" - ông Bình nói.

Riêng với diện tích canh tác nông nghiệp ổn định thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện tập trung vào các giải pháp trồng xen, trồng dặm để vừa khôi phục môi trường rừng trên đất lâm nghiệp đã sản xuất ổn định lâu năm, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, ổn định đời sống người dân. Nhằm đảm bảo tính khả thi và phương pháp thực hiện, mới đây, Phòng Nông nghiệp huyện đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ D'Ran và UBND thị trấn D'Ran trực tiếp



Nguồn cây giống hiện đang phát triển tốt, đảm bảo cho công tác trồng rừng.

làm việc với các hộ dân ở thôn Hamasing để triển khai thí điểm trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích, cây ăn trái trên diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp ổn định thuộc diện quy hoạch lâm nghiệp của các hộ này.

Qua buổi làm việc, đã có hơn 30 hộ đồng bào DTTS của Hamasing đăng ký tham gia và cam kết trồng xen đảm bảo tiêu chí thành rừng theo quy định. "Căn cứ trên kết quả đăng ký nhu cầu các loại cây giống cho thấy người dân chủ yếu lựa chọn cây hồng ăn trái, bơ, mít

và muông đen để trồng xen" - ông Bình cho biết thêm. Với diện tích đang trồng cây ăn trái, hồng, bơ, mít... thì tiếp tục duy trì và trồng bổ sung cây lâm nghiệp, cây đa mục đích... để đảm bảo mật độ thành rừng. Tuy nhiên, với diện tích đang trồng cà phê thuần loài, thì tổ chức trồng thêm các cây lâm nghiệp, cây đa mục đích, cây ăn trái trên toàn bộ diện tích. Quá trình thực hiện trồng cây sẽ diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8 năm nay. Để tăng tính khả thi của dự án, người dân được hỗ trợ 40.000 đồng cho

mỗi cây giống (không phân biệt chủng loại); tối đa 8 triệu đồng/ha, tương ứng mật độ trồng tối thiểu 200 cây/ha. Nếu quá trình thí điểm diễn ra thành công, Đơn Dương sẽ mở rộng dự án này cho các vùng khác trên địa bàn huyện. Từ đó, có thể vừa đảm bảo sản lượng nông nghiệp cho người dân, vừa đảm bảo mật độ che phủ của rừng của địa phương.

Để đảm bảo chất lượng rừng, ngoài công tác trồng rừng, công tác bảo vệ rừng cũng được huyện đặc biệt chú trọng. Thời gian này, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường phối hợp với Ban Lâm nghiệp các xã, thị trấn đến chủ rừng và các đơn vị, hộ gia đình nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng mạng lưới tuần tra, truy quét và kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng của các tầng lớp Nhân dân; vận động người dân tham gia ký cam kết, thực hiện các quy ước bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư, đứng ra tố giác tội phạm gây hại rừng. Mặt khác, đối với diện tích rừng trồng mới, Hạt Kiểm lâm huyện cũng phối hợp với các đơn vị nhận trồng rừng có trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng rừng, đảm bảo tỷ lệ cây sống và chất lượng rừng, nhất là với diện tích trồng rừng mới trên đất lấn chiếm, đất giải tỏa.

NHẬT QUỲNH

Hình thành vùng nguyên liệu chè sạch để xuất khẩu

Sản xuất chè theo tiêu chuẩn sạch, chất lượng cao là xu hướng tất yếu để phát triển cây chè một cách bền vững và mở đường xuất khẩu đem lại kinh tế cao hơn cho người nông dân.

Sản xuất chè sạch

Về xã Lộc Quảng, nhìn những nương chè tươi tốt sắp bước vào thời kỳ thu hái đủ để thấy được công sức của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Văn Ba, Thôn 7, xã Lộc Quảng chia sẻ: Tôi gắn bó với cây chè từ mười mấy năm qua, gia đình có hơn 1 ha chè giống TB14, trước đây, người dân ở đây chủ yếu sản xuất chè hạt theo kinh nghiệm, ít chú ý đến quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên nên năng suất chè không cao, thêm vào đó, việc người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học chưa hợp lý, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chè thành phẩm. Khi được Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi giống chè ô long, đầu tư KHKH mà đặc biệt là chuyên hướng trồng chè VietGAP liên kết với công ty nên sản phẩm chè chất lượng tốt, sức mua tăng nên giao dịch nhanh, hái đến đâu bán hết đến đó.

Doanh nghiệp (DN) tư nhân Tam Dương, ở xã Lộc Quảng là một trong những đơn vị đi đầu trên



Nông dân sản xuất chè an toàn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Hồng Thắm

địa bàn huyện Bảo Lâm về việc xây dựng mô hình trồng chè ôlong xuất khẩu. Hiện, công ty có hơn 50 ha đất sản xuất trồng chè, trung bình mỗi năm, công ty sản xuất 6 lứa chè, mỗi lứa hơn 120 tấn chè nguyên liệu dùng để sản xuất trà ôlong. Ông Lại Thế Cần, Giám đốc Công ty Tam Dương cho biết, công ty đã xây dựng được vùng chè VietGAP, đây là vùng nguyên liệu đạt chuẩn không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa mà còn phục vụ cho công tác xuất khẩu. Bên cạnh đó, công ty còn đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời bao tiêu sản phẩm chè theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân với giá cao hơn giá thị trường. Bà con sẽ phải làm quen với việc ghi chép nhật ký đồng ruộng, thu gom xử lý rác thải,

sử dụng thuốc và phân bón đúng danh mục, đúng quy định. Hiện, 80% sản phẩm của công ty làm ra để xuất khẩu sang thị trường Nhật, Úc, Đài Loan... còn lại là thị trường trong nước. Tổng doanh thu của DN đạt hơn 20 tỷ đồng/năm.

Thâm canh trên cây chè, nông dân vùng chè Bảo Lâm đang tự khẳng định sức phấn đấu của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Tạo vùng nguyên liệu xuất khẩu

Ông Lê Văn Tuế - Chủ tịch UBND xã Lộc Quảng cho biết: Việc triển khai, hỗ trợ người dân sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP bước đầu đã tạo những thay đổi về tư duy, nhận thức của người dân

trong phương thức và cách thức sản xuất chè an toàn. Đến nay, toàn xã có trên 445 ha trồng chè, sản lượng trong 5 tháng đầu năm khoảng trên 2.100 tấn búp, là vùng nguyên liệu chè sạch đáp ứng nhu cầu cho thị trường, đặc biệt cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Hiện tại, xã đã xây dựng các liên minh sản xuất, tổ hợp tác trong sản xuất chè, tạo liên kết giữa trang trại, hộ dân trồng chè, các nhà máy chế biến... để giải quyết tốt đầu ra ổn định cho sản phẩm chè.

Không hiếm tìm thấy những vườn chè VietGAP ở Bảo Lâm với sản phẩm chè làm ra chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng nghĩa giá cả bán ra ổn định nên hiện tại thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác chè đạt từ 70-110 triệu đồng/ha/năm. Ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Lâm cho biết, từ việc chú trọng vào khâu sản xuất và chế biến, chất lượng sản phẩm chè ngày càng được khẳng định, chiếm được vị thế trên thị trường.

Công tác chuyên đổi giống chè hạt, già cổ sang giống chè có năng suất, chất lượng cao như chè ôlong, chè cảnh TB14,... luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm 2021, chuyên đổi được 301 ha, tăng 221 ha so với năm 2020. Lũy kế đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi

được 6.221 ha/7.200 ha, đạt 86,4% diện tích chè toàn huyện. Diện tích cây chè sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao lũy kế đến nay 1.620 ha, chiếm 81% so với kế hoạch, tăng 120 ha so với năm 2020. Sản lượng chè đạt 112.346 tấn, năng suất bình quân đạt 141 tạ búp tươi/năm/ha.

Đối với việc chăm sóc, canh tác chè, nông dân đang được hướng dẫn áp dụng một trong các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, HACCP, chè hữu cơ để quản lý nguyên liệu chè, ổn định chất lượng sản phẩm. Đồng thời, gắn vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, đảm bảo tỷ lệ sống cao và tạo vùng nguyên liệu bền vững.

Hiện nay, Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích Nhân dân các địa phương phát triển cây chè, đẩy mạnh việc ứng dụng KHKH trong quá trình lai tạo giống, chăm sóc, chế biến và bảo quản sản phẩm. Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn của tỉnh cũng đề ra những giải pháp về công nghệ trong sản xuất, chế biến và bảo quản chè với định hướng hỗ trợ cụ thể. Đây thực sự là cơ hội để người làm chè Bảo Lâm đưa sản phẩm thế mạnh của địa phương vươn xa, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

HOÀNG YÊN

55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cùng với cả nước, lực lượng Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Lâm Đồng tuy có tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ, nhưng tựu trung đều có chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ Giám đốc Công an tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp vận động quần chúng, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật về an ninh trật tự...

Trong kháng chiến cũng như trong thời bình, lực lượng Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phong trào TDBVANTQ) Công an tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng kiện toàn, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cụ thể, Cách mạng tháng Tám thành công, UBND hai tỉnh Lâm Viên, Đồng Nai Thượng được thành lập, cùng với đó lực lượng Công an Nhân dân hình thành.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, ổn định trật tự xã hội giai đoạn từ sau khi giành được chính quyền đến khi Hiệp định Genève được ký kết (tháng 7/1954) của lực lượng công an là công tác gây dựng cơ sở, xây dựng, củng cố phong trào, tuyên truyền đường lối cách mạng, vận động quần chúng đấu tranh đòi Mỹ - Ngụy thi hành Hiệp định Genève. Đến giữa năm 1967, Bộ Công an quyết định thành lập "Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã", gọi tắt là "Phòng theo dõi xã", đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động Nhân dân tích cực tham gia Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng công an xã.

Cùng với đó, Bộ Công an đã tăng cường chi viện thêm cán bộ cho Công an Lâm Đồng - Tuyên Đức - Đà Lạt, tổ chức chuyên trách làm công tác xây dựng, vận động quần chúng ngày càng được củng cố. Qua đó, đã đề xuất hàng trăm kế hoạch lớn, nhỏ để xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức vận động quần chúng đấu tranh chống các âm mưu chiến lược của địch; đồng thời phối hợp với quân đội tổ chức các trận đánh có quy mô khác nhau, quyết tâm mở rộng vùng giải phóng. Đặc biệt, thời điểm tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, lực lượng Công an Lâm Đồng - Tuyên Đức - Đà Lạt đã đóng góp vai trò quan trọng. Trong từng giây phút lịch sử đã phối hợp cùng các lực lượng vũ trang và Nhân dân vượt qua mọi thử thách cam go, vừa chiến đấu vừa củng cố xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ các thành



Lãnh đạo tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua TDBVANTQ năm 2021.

quả cách mạng, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn đế quốc và tay sai, vô hiệu hóa các tổ chức gián điệp Mỹ - Ngụy, góp phần giải phóng đất nước, giải phóng quê hương để bước vào trang sử mới: Bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong lúc người dân Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, dựng xây quê hương, đất nước thì các thế lực thù địch vẫn ra sức tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình". Tại Lâm Đồng, nhiều tổ chức phản động có ý đồ nhen nhóm, âm mưu bạo loạn; trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức Fulro được đế quốc "hà hơi" tiếp sức đã trỗi dậy phá hoại cách mạng. Do đó, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội lại càng thêm phức tạp, nặng nề.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy - lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh Phong trào Quần chúng đấu tranh phòng, chống vượt biên trốn ra nước ngoài và Phong trào Vận động gia đình kêu gọi Fulro trở về; Công an các địa phương đã triển khai phát động Phong trào TDBVANTQ, tham mưu cho cấp ủy, củng cố chính quyền vận động bà con yên tâm định canh, định cư, nhanh chóng vô hiệu hóa các cơ sở của Fulro ngoài rừng. Tổ chức nhiều tổ công tác cắm chốt để phát động quần chúng ở các xã vùng sâu hẻo lánh, cùng với Nhân dân phát hiện, bóc gỡ nhiều cơ sở, tổ chức Fulro...

Lực lượng làm công tác Xây dựng phong trào quần chúng cũng được củng cố, kiện toàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức nhiều đợt phát động quần chúng tham gia ổn định tình hình an ninh trật tự, quản lý, giáo dục, cải tạo số nguy quân, nguy quyền và tích cực tham gia xây dựng bảo vệ chính quyền Nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, sức ép đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày càng gia tăng. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, lực lượng Xây dựng phong trào quần chúng Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, gồm: Phong trào Đấu tranh chống vượt biên trốn ra nước ngoài; Phong trào Cải tạo, cảm hóa Fulro hòa nhập cộng đồng; Phong trào Đấu tranh chống phân động lợi dụng tôn giáo... Trong đó, Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai quyết liệt, kết quả đã góp phần đấu tranh làm thất

bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ có hiệu quả thiết thực các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ năm 1995 đến nay, lực lượng Xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng

Thông qua công tác phát động xây dựng Phong trào TDBVANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hưởng ứng các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT", cán bộ và Nhân dân đã cung cấp hàng trăm ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác ANTT.

Phong trào TDBVANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Nổi bật là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chi thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tổ chức sơ kết, tổng kết các chi thị, nghị quyết về công tác xây dựng Phong trào và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Phong trào TDBVANTQ. Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ ANTT.

Song song với đó, đã tham mưu tổ chức có hiệu quả "Ngày hội toàn

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" hàng năm. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trong và ngoài ngành Công an tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ với nội dung, hình thức phong phú.

Thông qua công tác phát động xây dựng Phong trào TDBVANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hưởng ứng các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT", cán bộ và Nhân dân đã cung cấp hàng trăm ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác ANTT. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục và đưa kiểm điểm trước dân nhiều đối tượng hình sự, ma túy, gây rối làm mất trật tự, an ninh; xử phạt hành chính đối tượng vi phạm an ninh, trật tự; đưa đối tượng vào quản lý tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện... góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Trên chặng đường hình thành và phát triển, lực lượng Xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an tỉnh Lâm Đồng đã ngày một trưởng thành. Nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị "Quyết thắng", đơn vị "Tiên tiến"; Chi bộ nhiều năm liên đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh". Đặc biệt, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng "Huân Chương bảo vệ Tổ quốc" (Hạng 3) và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Công an tặng Cờ thi đua - Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Chưa kể, nhiều cá nhân làm công tác Xây dựng Phong trào ở Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương còn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại và hàng trăm lượt cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua", "Chiến sĩ tiên tiến".

Những phần thưởng cao quý dành cho lực lượng Xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an Lâm Đồng đã thực sự trở thành sức mạnh động viên, thúc đẩy cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống tốt đẹp mà lực lượng Xây dựng phong trào đã đạt được để tiếp tục sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đoàn kết, đổi mới, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

THUY TRANG

Đổi mới công tác Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Phòng Xây dựng Phong trào BVANTQ (Phòng PV05) Công an tỉnh đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cũng như tổng kết, sơ kết có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Cùng với đó, lực lượng Xây dựng phong trào Công an tỉnh còn phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cụ thể, đã xây dựng hàng chục chuyên đề, chuyên mục, hàng trăm phóng sự, tin, bài, ảnh đăng tải trên các báo, tạp chí và phát trên sóng phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương; trưng bày hàng chục vạn băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng; phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn công tác xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ với nội dung, hình thức phong phú; biên tập, phát hành báo, tạp chí, bản tin ANTT, bản tin Phong trào BVANTQ phát hành đến cơ sở.

Riêng công tác xây dựng mô hình, điển hình trong Phong trào BVANTQ được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, phát huy

Trong những năm qua, lực lượng Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phong trào BVANTQ) Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia Phong trào BVANTQ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

được vai trò làm chủ, tích cực của Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; là cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong đó, có rất nhiều mô hình đang hoạt động tốt, đạt hiệu quả nổi bật, cần được nhân rộng, như: “Camera an ninh”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội”, “Tổ liên hộ tự quản về ANTT”, “Tổ dân cư, dân nuôi”, “Tổ công nhân viên xung kích tự quản về ANTT”, “Đội tuần tra tự quản”, “Dạy học thi giấy phép lái xe hạng A1 cho đồng bào DTTS”, “Trường học không có ma túy, không có bạo lực học đường”... Đặc biệt, các mô hình “Đôi gao lấy vũ khí”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Đội phòng cháy, chữa cháy tự quản thị trấn Lạc Dương” còn gọi là “Mô hình 4.4.2”, “Khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng” đã được Bộ Công an đánh giá cao.

Lực lượng Xây dựng phong trào Công an tỉnh cũng đã tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng



Cán bộ chiến sĩ Phòng PV05 Công an tỉnh phối hợp với Báo Công an TP HCM tặng quà Tết cho người dân xã Đa Long, huyện Đam Rông.

Phong trào BVANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Không chỉ vậy, Phòng Xây dựng phong trào đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường liên kết, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên ký kết, sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp liên tịch, liên ngành nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia Phong trào Toàn dân BVANTQ. Từ thực tiễn thực hiện, đã tham mưu Tỉnh ủy,

UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo các nghị quyết liên tịch theo hướng tập trung thống nhất vào một mối; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ tỉnh, được triển khai thực hiện đến cơ sở.

Đồng thời, thực hiện ký kết các quy chế phối hợp về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ theo yêu cầu của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tiến hành xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phối hợp thực hiện công

tác tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH về công tác vận động toàn dân tham gia BVANTQ, PCCC&CNCH. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Phòng Xây dựng phong trào với các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh: Phòng PC08 về công tác vận động toàn dân tham gia giữ gìn TT-ATGT; Phòng PC04 về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; Phòng PC05 về tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ tài nguyên môi trường; Phòng PA03 và PA04 về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới và triển khai đến Công an các huyện đồng loạt thực hiện.

Ngoài ra còn phối hợp hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với Phong trào Toàn dân BVANTQ và lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố. Hàng năm, tham mưu phục vụ Tỉnh ủy, UBND các cấp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Chính phủ, Bộ Công an và các cấp thẩm quyền khen tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen, Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân BVANTQ; qua đó đã động viên kịp thời, phát huy vai trò thúc đẩy Phong trào Toàn dân BVANTQ ở cơ sở phát triển.

VÕ ĐÌNH

Người chiến sĩ nhiệt huyết với công việc

Năm 1992, anh Đỗ Mạnh Kiên (SN 1981, quê Hà Tây nay là TP Hà Nội), theo gia đình vào lập nghiệp tại thôn Tân Tiến, xã Đa Đồn,

huyện Lâm Hà. Sau nhiều năm tích cực tham gia các hoạt động xã hội của thôn, xã, anh được mời tham gia Tổ Dân phòng của thôn Tân Tiến. Tháng 8/2015, anh được bổ nhiệm làm Công an viên Thường trực xã Đa Đồn, tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Trong hơn 9 năm công tác, từ thành viên tổ Dân phòng của thôn, Công an viên Thường trực xã, Tổ phó Tổ Quản lý, bảo vệ rừng xã Đa Đồn, dù ở cương vị nào anh Kiên cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đa Đồn là xã giáp ranh với thị trấn Đình Văn (huyện Lâm Hà), có tuyến Quốc lộ 27 chạy qua, với dân số khoảng trên 13.500 nhân khẩu, trong đó có hơn 43%

Với tinh thần hết lòng vì công việc và mưu trí trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, anh Đỗ Mạnh Kiên, Công an viên Thường trực xã Đa Đồn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận, quần chúng Nhân dân tin yêu...



Công an viên Đỗ Mạnh Kiên.

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Trên cương vị một Công an viên Thường trực của xã, đảm trách công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông của địa phương, anh Kiên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm kỹ các yếu tố, đặc điểm tình hình về dân cư, địa hình các thôn, tổ; các tụ điểm dễ phát sinh phức tạp về ANTT trên địa bàn xã cũng như các đối tượng hình sự, đối tượng

mãn hạn tù... Từ đó chủ động, tích cực tham mưu Ban Công an xã xây dựng các kế hoạch, triển khai các

mặt công tác, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Thực hiện cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, anh Kiên luôn ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình. Thời điểm lực lượng công an chính quy chưa được triển khai về xã, ngoài việc thường xuyên thực hiện các mặt công tác của Ban Công an xã, anh còn phối hợp, hỗ trợ các đội nghiệp vụ của Công an huyện truy tìm các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, hoặc lần trốn trên địa bàn. Không chỉ vậy, khi xảy ra các vụ liên quan đến ANTT, anh luôn là người kịp thời có mặt sớm nhất để bảo vệ hiện trường, nắm tình hình, tham gia giải quyết theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp trên có hướng giải quyết. Để bảo vệ sự bình yên cho bà con Nhân dân, dù công việc, nhiệm vụ của Công an viên thường trực khá vất vả, phụ cấp ít ỏi nhưng anh vẫn luôn tích cực tham gia, không nề hà.

Đề nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân nhằm phục vụ tốt hơn công việc, năm 2017, bất chấp tuổi tác và những khó khăn của gia đình, anh Kiên đăng ký học lớp Bổ túc văn hóa tại Trung tâm Dạy nghề Lâm Hà. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo học lớp đại học từ xa, chuyên ngành Luật kinh tế do trường Đại học Mở Hà Nội liên kết với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lâm Hà tổ chức tại Lâm Đồng để học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật nhằm hướng dẫn người dân tuân thủ và làm theo.

Lãnh đạo UBND xã Đa Đồn đánh giá: Đồng chí Kiên là một Công an viên rất có trách nhiệm, năng nổ trong công việc, dù thời gian công tác trong lực lượng Công an xã, hay trong tổ Quản lý, bảo vệ rừng, đồng chí đều làm việc với sự tận tâm, nhiệt huyết của mình và đã xây dựng được niềm tin trong quần chúng Nhân

dân. Còn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương, đồng chí Kiên đã liên tục lập các chiến công, trực tiếp bắt một đối tượng truy nã, đồng thời phối hợp bắt 3 đối tượng truy nã khác lần trốn trên địa bàn.

Ghi nhận thành tích xuất sắc đó, tháng 5/2022, Bộ trưởng Công an đã trao tặng Bằng khen cho đồng chí Đỗ Mạnh Kiên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự. Trước đó, trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT năm 2019, 2021, đồng chí Kiên đã được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất. Còn trong quá trình công tác, đồng chí Kiên nhận được nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng từ các cấp, ngành với 4 lần là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 lần nhận Giấy khen từ Chủ tịch UBND xã Đa Đồn. Đặc biệt, 4 lần nhận được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

VÕ TRANG

Tăng cường phối hợp hiệu quả 3 bên trong giai đoạn hiện nay

Thông qua MTTQ và đại biểu HĐND các cấp, các ý kiến cử tri, Nhân dân được gửi đến cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách và trở thành kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để ban hành chính sách sát đúng với thực tiễn. Trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, nổi bật nhất là việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu với nhiều mô hình tự quản hoạt động hiệu quả trong cộng đồng. Qua đó đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, vật tư... xây dựng các công trình phúc lợi, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết; hỗ trợ Nhân dân tiếp cận các nguồn vốn, dịch vụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển sản xuất. Tại các khu dân cư, Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lâm Đồng hiện có khoảng hơn 1.000 mô hình tự quản trên các lĩnh vực: “Phát triển kinh tế”, “Giúp nhau vươn lên thoát nghèo”; “Xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, chăm sóc sức khỏe, đền ơn, đáp

Công tác phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả giữa 3 bên gồm HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng vào quá trình củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Giai đoạn hiện nay, thường trực 3 bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo và xác định rõ nhiệm vụ quan trọng này.



Lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động nhằm củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy KT - XH địa phương ngày càng phát triển.

nghĩa, nhân đạo từ thiện”; Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông”; “Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm”; “Giám sát và phân biện xã hội”; “Xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh”... Các mô hình này huy động sự đóng góp tích cực từ Nhân dân. Điển hình như 5 năm gần đây, Nhân dân tham gia đóng góp trên 1.500 tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất... để tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, hội trường thôn, nhà văn hóa và nhiều công trình phục vụ dân sinh.

Nhân dân tích cực, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, phát triển 419 hợp tác xã, 374 tổ hợp tác và 165 chuỗi liên kết để hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Từ thực tiễn đã xây dựng và công nhận được 129 Khu dân cư kiểu mẫu và 478 Khu dân cư tiêu biểu. Có 101/111 xã và huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Tê đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đã huy động được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và

Nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tích cực ủng hộ. Thống kê sơ bộ cho thấy Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh từ năm 2016 - 2021 đã tiếp nhận, vận động được trên 110 tỷ đồng, xây mới 2.373 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng kinh phí hơn 63 tỷ đồng; tặng trên 51.947 suất quà cho người nghèo... Huy động tham gia chương trình an sinh xã hội trên 120 tỷ đồng.

Riêng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Lâm Đồng tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực. MTTQ Việt Nam các

cấp đã phối hợp với chính quyền tổ chức cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đưa hàng Việt về nông thôn; tham gia giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhiều tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các doanh nghiệp tổ chức các hội chợ trung bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như rau, hoa Đà Lạt, trà olong, trà artisô, cà phê, rượu vang... ở trong và ngoài tỉnh; tập trung tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”... Qua đó, đã góp phần phát huy vai trò của doanh nghiệp, nâng cao ý thức của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Tuy nhiên, thực tế phối hợp hoạt động 3 bên hiện nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Việc phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của MTTQ và các đoàn thể tuy có nhiều chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng những yêu cầu của Nhân dân. Vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chưa có sự thống nhất cao giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình giải quyết đơn, thư theo quy định. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát giữa các bên chưa thường xuyên...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo:... **XEM TIẾP TRANG 8**

Nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

Với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Đa K'Nàng, huyện Đam Rông thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết kịp thời, dứt điểm, từng bước kiềm chế phát sinh các loại tội phạm...



Thời gian qua, nhiều vụ việc được Công an xã Đa K'Nàng giải quyết kịp thời, dứt điểm, từng bước kiềm chế phát sinh các loại tội phạm.

Với địa bàn rộng, trước đây, xã Đa K'Nàng từng là địa phương có điểm nóng về ANTT, tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống Nhân dân còn nghèo, mặt bằng dân trí chưa cao, từ đó nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, ảnh hưởng một phần đến công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra như sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích... Đặc biệt là tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai vẫn diễn ra và kéo dài. Từ đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Đam Rông

đã chọn xã Đa K'Nàng thực hiện chuyển hóa địa bàn trong năm 2022.

Để xây dựng lực lượng nòng cốt, kiện toàn tổ chức quản chúng bảo vệ ANTT trên địa bàn, hiện, tổng số lực lượng Công an xã gồm có 25 người; trong đó có 1 Trưởng Công an xã, 1 Phó Trưởng Công an xã, 3 Công an viên thường trực và 20 công an viên thôn. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn lại 10 tổ tự quản về ANTT với 59 thành viên, 7 tổ hòa giải với 50 thành viên tại địa bàn. Phát triển mô hình tôn giáo tham gia “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” tại 2 thôn Đa Mùl và thôn Đa K'Nàng.

Thiếu tá Trần Văn Hậu - Trưởng

Công an xã Đa K'Nàng cho biết: Sau khi được kiện toàn, lực lượng Công an xã đã phối hợp tích cực với các đoàn thể, các lực lượng chức năng trực tiếp đến các thôn tổ chức tuyên truyền đến người dân về mục đích của công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp. Đồng thời, vận động người dân tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ trật tự an ninh cơ sở cũng như phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,...

Những tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an xã đã triển khai kế hoạch tuyên truyền 10 buổi tại 3 điểm nhóm, 5 cụm dân cư, 1 trường THCS trên địa bàn xã Đa K'Nàng về

nội dung phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng ngừa tai nạn giao thông... thu hút hơn 740 người tham dự. Đây mạnh công tác phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT trong vùng tôn giáo, qua đó đã chủ động tham mưu triển khai công tác phát động phong trào, thường xuyên duy trì họp giao ban định kỳ tại các điểm, nhóm tôn giáo trên địa bàn xã.

Kết hợp với đó, Công an xã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật; trực tiếp phối hợp tuyên truyền 2 đợt với 10 buổi về công tác phòng, chống tội phạm tại các điểm, nhóm tôn giáo thu hút trên 2.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, phối hợp với Vườn Quốc gia Tà Đùng và Ban Quản lý rừng Phi Liêng triển khai 2 đợt tuyên truyền phát động nâng cao ý thức phòng, chống các hành vi xâm hại rừng, phòng cháy, chữa cháy đã triển khai được 10 buổi tại 10 thôn, thu hút 1.500 người tham gia.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 13 vụ vi phạm pháp luật, tăng 5 vụ so với 6 tháng đầu năm 2021 bao gồm: 2 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ có dấu hiệu công nhiên chiếm đoạt tài sản; 2 vụ hủy hoại tài sản; 1 vụ cố ý gây thương tích; 1 vụ lẩn, chiếm rừng trái phép; 2 vụ sử dụng pháo trái phép; 1 vụ mua bán pháo trái phép; 1 vụ tàng

trữ pháo trái phép; 1 vụ trồng cây chứa chất ma túy trái phép; 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Trong đó, Công an xã đã xử lý 5 vụ, và chuyển về Công an huyện Đam Rông thụ lý 8 vụ. Cũng trong thời gian này, Công an xã đã có 76 đợt tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT vào ban đêm. Theo đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 22 trường hợp, xử lý 11 trường hợp vi phạm với số tiền 6,5 triệu đồng.

Để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, theo Thiếu tá Trần Văn Hậu, thời gian tới, Công an xã Đa K'Nàng tập trung phối hợp kiểm tra, rà soát chặt chẽ các hoạt động của các đối tượng trên địa bàn. Nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, để làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời định kỳ gọi hỏi răn đe để phòng ngừa vi phạm. Tăng cường bám sát, tuyên truyền đến người dân và kịp thời tham mưu cho UBND xã, huyện để có hướng xử lý khi có các trường hợp xảy ra.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân, xã Đa K'Nàng đã và đang quyết tâm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT vào cuối năm 2022 nhằm hướng tới an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, qua đó tạo niềm tin để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. **T.T.HIỀN**

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã đề nghị triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh việc phê duyệt, tiến độ và triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh thời gian tới phải chủ động phối hợp với các nhà đầu tư lập dự án và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án bao gồm: Dự án Đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương, phần đầu khởi công 2 đoạn cao tốc này vào cuối năm 2022. Trong đó đối với đoạn Tân Phú - Bảo Lộc phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để giải trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các bộ, ngành liên quan để sớm hoàn thành việc thẩm định hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đồng thời với chủ trương chuyên mục đích sử dụng rừng. Đối với đoạn Bảo Lộc - Liên Khương trên cơ sở Văn bản số 3394/VPCP-CN ngày 1/6/2022 của Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các



Tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.
Trong ảnh: Đoạn QL 20 qua trung tâm TP Bảo Lộc nhìn từ trên cao.

bước quy trình, hạng mục công việc thời gian cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công (1 dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đa K'Nang, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà); Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thi công và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán kịp thời để đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư. Phần đầu hoàn thành công trình trong tháng 2/2023.

Đối với các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư (gồm Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết

nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk và Dự án Xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đa Têh); Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong tháng 6/2022 để tổ chức tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công vào tháng 7/2022.

Đối với các dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư có 10 dự án như: Dự án Đèo Prenn, thành phố Đà Lạt; Dự án thay thế 5 cầu yếu; Dự án Đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ; Dự án Đường Cam Ly - Phước Thành; Dự án Nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 - Km71+170, huyện Đam Rông; Dự án Nâng cấp đường ĐT.721;

Dự án Nâng cấp các đoạn tuyến đường ĐT.725; Dự án Nâng cấp đường ĐT.722 đoạn từ Km18+930 - Km26+230, huyện Đam Rông; Dự án Nâng cấp đường từ xã Lộc Bắc đến ranh giới Đắk Nông, huyện Bảo Lâm và Dự án Đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa).

Riêng Dự án Đèo Prenn, thành phố Đà Lạt thường xuyên bám sát Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành Trung ương để hoàn thành hồ sơ việc thẩm định hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng, phần đầu tháng 7/2022 phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyên rừng làm cơ sở tổ chức các thủ tục tiếp theo và khởi công trong tháng 9/2022.

Các dự án xây dựng thay thế 5

cầu yếu; xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thủ tục và phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 6/2022 và phần đầu liên quan trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong hai bên khởi công vào đầu quý 4 năm 2022.

Với kế hoạch xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ; Dự án Nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 - Km71+170, huyện Đam Rông... hoàn thành việc phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2022 để phần đầu khởi công vào đầu năm 2023 và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công khi đảm bảo đủ các điều kiện các dự án còn lại.

Để đảm bảo chất lượng các công trình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ từ các bước khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán đến công tác triển khai thi công, kiểm soát chất lượng đầu vào đến kiểm soát quy trình thi công, công tác nghiệm thu; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường các dự án đang thi công để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thi công các dự án trọng điểm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng với quyết tâm cao là các tuyến giao thông quan trọng phải được đầu tư, triển khai đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng...

NGUYỄN NGHĨA

Nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Theo nội dung Kết luận thanh tra số 08/KL-TTtr của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì nguyên lãnh đạo, lãnh đạo và các cá nhân tại trường này đã có hàng loạt sai phạm trong thời gian qua. Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ rõ, ông Trần Đình Sơn - nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDL Đà Lạt đã cho chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê hơn 5.200 m² đất, đến việc ký hợp đồng liên kết với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Create Star Việt Nam, đã vi phạm Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm các quy định tại Điều 43, Điều 44, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9, và nghĩa vụ người đứng đầu theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Ông Phan Minh Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDL Đà Lạt (thời điểm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng) tham gia chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, đến việc liên kết và thanh lý hợp đồng liên kết cùng chịu trách nhiệm về vi phạm

Sau khi báo chí phản ánh cũng như từ đơn tố cáo của cá nhân về những khuất tất, sai phạm trong quản lý tại Trường Cao đẳng Du lịch (CĐDL) Đà Lạt; Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra, xác minh và làm rõ. Qua đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận có nhiều sai phạm trong quản lý tại Trường CĐDL Đà Lạt.



Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe được triển khai xây dựng khi chưa được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định tại Điều 43, Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của lãnh đạo trường; vi phạm các quy định về nghĩa vụ cán bộ, công

chức quy định tại Điều 9 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, tham gia chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê đất cùng chịu trách nhiệm về Điều 55 Luật Quản

lý, sử dụng tài sản công; vi phạm các quy định tại Điều 43, Điều 44, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Vi phạm các quy định Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; vi phạm các quy định về nghĩa vụ của viên chức quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật Viên chức năm 2010.

Ngoài ra, ông Trần Đình Sơn, thời điểm còn là Hiệu trưởng đã để cho Công ty TNHH Thành Thắng Đà Lạt thi công Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe trên diện tích 10.996 m² đất của trường là vi phạm các quy định pháp luật, không tuân thủ Văn bản số 4282/BVHTTDL-KHTC ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL (Khi chưa được sự chấp

thuận của Bộ VHTTDL, Trường CĐDL Đà Lạt đã tự ý góp vốn 4,3 tỷ đồng (tài sản công) cùng Công ty Thành Thắng Đà Lạt triển khai thi công Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe - PV); vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9 và nghĩa vụ người đứng đầu theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Thời điểm xảy ra việc Công ty Thành Thắng Đà Lạt thi công các hạng mục, ông Phan Minh Đạt là Phó Hiệu trưởng, phải chịu trách nhiệm chung của lãnh đạo trường. Ông Đạt đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Bên cạnh đó, ông Trần Đình Sơn (thời điểm là Hiệu trưởng) và ông Phan Minh Đạt (thời điểm là Phó Hiệu trưởng) đã buông lỏng quản lý đất, để nhân viên của trường là ông Trần Đình Toàn làm nhà trái phép trong khuôn viên nhà trường.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã kiến nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan tại Trường CĐDL Đà Lạt.

MINH ĐĂNG

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong mùa du lịch hè

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Lâm Đồng vừa chỉ đạo đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương trong dịp hè năm 2022, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Theo đó, Sở này yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện: Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại đơn vị. Chủ động rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của khách du lịch khi tham gia các chương trình du lịch, đặc biệt đối với giao thông đường bộ; kiên quyết không tổ chức, đưa khách đi trên các phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách (xe

điện, xe ô tô, thuyền, ca nô...); các trang thiết bị tổ chức các trò chơi giải trí, hoạt động thể thao, thể thao mạo hiểm trước khi phục vụ khách du lịch tại đơn vị. Lắp đặt đầy đủ các nội quy, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm tại các khu vực cần thiết và có biện pháp phù hợp để thông báo cho du khách biết và thực hiện. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ, cứu hộ tại các khu vực cần thiết để hỗ trợ khách du lịch. Bố trí nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp, đã qua đào tạo về kỹ năng, thao tác để hướng dẫn, phục vụ cho khách du lịch; đặc biệt là đối với các chương trình du lịch thể thao, thể thao mạo hiểm; thành lập tổ cấp cứu với đội ngũ nhân viên có các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cần thiết. Nâng cao phong cách giao tiếp, ứng xử với du khách của đội ngũ bán hàng; niềm yết và bán đúng giá niêm yết. Niềm yết số điện thoại đường dây nóng

của đơn vị để du khách liên lạc khi có sự cố xảy ra.

Riêng các khu, điểm tham quan du lịch, Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, chú ý các khu vực hồ, thác, sông, suối... và hệ thống giao thông nội bộ. Khoanh vùng, tăng cường quản lý toàn bộ diện tích đã được giao bảo vệ, khai thác và kinh doanh để kiểm soát tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là đối với các chương trình tour, tuyến dành cho khách tham gia các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm. Tuyệt đối không cho các công ty lữ hành tổ chức các chương trình du lịch tự phát (cắm trại dã ngoại, thể thao, thể thao mạo hiểm...) trong khu vực được giao quản lý khi chưa có văn bản thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. **QUỖNH UYÊN**

236 trường hợp học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ học tập

Theo Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2017 đến cuối năm 2021, Lâm Đồng đã hỗ trợ chi phí học tập cho 236 trường hợp là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 1,272 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Đạ Huoai đã thực hiện chi hỗ trợ tại các xã Đạ P'Loa và Đoàn Kết cho các trường hợp là con em của người dân tộc Chứt với trên 1,18 tỷ đồng; huyện

Lâm Hà hỗ trợ cho 3 trường hợp là người dân tộc Sách và người La Ha với chi phí trên 15, 8 triệu đồng.

Dân tộc thiểu số rất ít người được quy định có dưới 10 nghìn người. Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ đã quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người cho giai đoạn 2017-2021.

VIẾT TRỌNG

Sản xuất trên 6 ngàn tấn kén

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính hết ngày 10/6, sản lượng kén tằm trong tỉnh ước 6.375 tấn, đạt 43,1% kế hoạch và tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2021. Giá kén tằm Lâm Đồng từ thời điểm đầu năm 2022 tới nay luôn ổn định, mang lại lợi nhuận cao cho nông dân nên bà con yên tâm duy trì sản xuất, tiếp tục mở rộng diện tích. Được biết, kén Lâm

Đồng chủ yếu dùng sản xuất tơ xe xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và cung ứng cho các nhà máy dệt lụa phục vụ thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Sau thời điểm khó khăn 2020-2021 do đại dịch COVID-19, ngành Dâu tằm Lâm Đồng đã khởi sắc trở lại, mang lại nguồn thu tốt cho nông dân và doanh nghiệp.

D.Q

Phát hiện 7 trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy

Theo ngành chức năng, từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng phối hợp trong tỉnh đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp trồng 48 cây có chứa chất ma túy (cây cần sa) trên địa bàn.

Cụ thể, phát hiện trồng cần sa tại các huyện Lâm Hà (3 trường hợp, 24 cây), Đức Trọng (1 trường hợp, 18 cây), Di Linh (1 trường hợp, 3 cây), Đơn Dương (1 trường hợp, 1 cây), thành phố Đà Lạt (1 trường hợp, 2 cây).

Toàn bộ số cây cần sa nói trên đều được thu nhỏ và thiêu hủy; người

trồng đã bị xử phạt hành chính và kiểm điểm trước dân.

Cùng thời gian trên, các sở, ngành trong tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về công tác phòng, chống ma túy nói chung, xử lý trường hợp trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy nói riêng, thu hút 1.620 lượt người tham dự.

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng cây cần sa phát hiện trồng trong tỉnh Lâm Đồng giảm 95%.

MẠC KHÁI

Tăng cường phối hợp...

TIẾP TRANG 6

... 3 bên cần tiếp tục phối hợp hoạt động để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tinh đồng thuận, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Phối hợp tổ chức phát động, đẩy mạnh và nâng cao chất

lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Nhân dân, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế"; công tác vận động các nguồn quỹ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, công tác phòng, chống dịch bệnh

COVID-19... Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc và công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân...

HÀ NGUYỄN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng Luật sư:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU MỪNG

Tên viết tắt: VPLS Nguyễn Hữu Mừng

2. Địa chỉ trụ sở: 74 Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0909 499 336; 0918 423 515

Email: vpplsnguyennhuumung74@gmail.com

3. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Luật sư:

Họ và tên: **NGUYỄN HỮU MỪNG**

Giới tính: Nam - Ngày sinh: 07/10/1958.

Căn cước công dân số: 001058024055 - Ngày cấp: 25/4/2021.

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 74 Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Thẻ luật sư số: 14243/LS - Ngày cấp: 04/4/2019

Là thành viên Đoàn Luật sư: tỉnh Lâm Đồng

4. Lĩnh vực hành nghề:

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

Thông báo giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vạn Thành 2

- Tên hợp tác xã bằng tiếng nước ngoài: VAN THANH 2 AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE.

- Mã số doanh nghiệp - MST: 5801448177.

- Địa chỉ: 21 Lê Quý Đôn, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0966 203 777.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Viết Danh

- Sinh ngày: 06/12/1966 - Số CMND: 250 772 423.

Doanh nghiệp xin thông báo giải thể theo quyết định giải thể số: 01/QĐ, ngày 06 tháng 06 năm 2022.

- Lý do giải thể: Không đủ điều kiện để hoạt động.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Thông báo mất GCNQSDĐ

Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng nhận được hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tấn Phát, địa điểm đất tại một phần lô CN9, KCN Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung cụ thể: Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tấn Phát thuê lại đất của Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 461292 ngày 19/11/2020.

Lý do bị mất: Thất lạc trong quá trình đi làm giấy tờ.

Công ty đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có; nay đăng thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để làm cơ sở lập hồ sơ, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.